

Số: 387 /LĐLĐ

Gia Lâm, ngày 8 tháng 9 năm 2021

V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ
tiếp tục tham gia thực hiện các biện pháp nhằm góp
phần kiểm soát tình hình dịch Covid-19

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Thực hiện Công văn số 514/LĐLĐ ngày 07/9/2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục tham gia thực hiện các biện pháp nhằm góp phần kiểm soát tình hình dịch Covid-19; Công văn số 81-CV/BTGHU ngày 31/8/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện; Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 05/9/2021 của UBND huyện Gia Lâm về tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gia Lâm (thuộc vùng 2) theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục tập trung và khẩn trương triển khai thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung đã triển khai về việc tăng cường tham gia thực hiện nghiêm các biện pháp để ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia, thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19. Công tác tuyên truyền, vận động cần phải linh hoạt, chủ động, đảm bảo huy động đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia, hưởng ứng và yên tâm, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là việc lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người dân từ ngày **06/9/2021 đến 12/9/2021** theo chủ trương chung của Thành phố.

2. Tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn để thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả, an toàn; duy trì trực đường dây nóng để xử lý kịp thời những kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội; chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đảm bảo không để đoàn viên, NLĐ nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau.

3. Tiếp tục chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động trong việc xây dựng, rà soát để sẵn sàng kích hoạt các phương án phòng chống dịch Covid-19 đã chuẩn bị; thực hiện tốt “3 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch; đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của đoàn viên, NLĐ, đặc biệt tại các khu vực

bị cách ly, phong tỏa. Tích cực tham gia với người sử dụng lao động để thực hiện việc duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi có đủ điều kiện theo nguyên tắc “*an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn*”; từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tham gia triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nội dung Công điện số 20/CD-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội để tạo sự đồng thuận cao trong đoàn viên, CNVCLĐ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gia Lâm.

5. Nắm bắt tình hình dư luận CNVCLĐ, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội để CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn yên tâm, bình tĩnh tích cực phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng của Thành phố và Huyện trong công tác phòng chống dịch góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất, phát triển kinh tế.

Liên đoàn Lao động Huyện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Liên đoàn Lao động Huyện qua địa chỉ email: gialam@congdoanhanoi.org.vn để tổng hợp báo cáo LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Huyện ủy Gia Lâm.

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ Thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thế